

Mga Eksperto sa Pagpapagaan Nag-aalok ng Payo sa Muling Pagpapatayo para sa Charlotte at Lee Counties

Release Date: November 4, 2022

BRANDON, Fla. - Habang Floridian muling nagtatayo, ang mga nakaligtas mula sa Bagyong Ian ay makakakuha ng libreng payo kung paano magtayo muli ng mas malakas at mas ligtas kontra sa mga bagyo.

FEMA ang mga espesyalista sa pagpapagaan ay pupunta ng Charlotte at Lee counties para sumagot sa mga tanong at mag-alok ng libreng mga tip sa pagpapabuti ng bahay at mga napatunayang pamamaraan upang maiwasan at mabawasan ang pinsala mula sa mga hinaharap na sakuna. Ang impormasyong ito ay nakatuon para sa do-it-yourself na trabaho at mga pangkalahatang kontratista.

Ang pagpapagaan ay isang pagsisikap na bawasan ang pagkawala ng buhay at pinsala sa ari-arian sa pamamagitan ng pagbawas sa epekto ng isang kalamidad. Ang mga espesyalista ng FEMA ay maaring makita sa mga sumusunod na lokasyon:

Port Charlotte Hurricane Recovery EXPO

Walmart Supercenter

19100 Murdock Circle, Port Charlotte, FL 33948

Sabado at Linggo, Nobyembre 5 at 6, Tanghali hanggang 5 p.m.

Englewood Hurricane Recovery EXPO

Walmart Supercenter



FEMA

Page 1 of 3

2931 S. McCall Rd., Englewood, FL 34224

Lunes, Nobyembre 7, 2 p.m. hanggang 7 p.m.

Cape Coral Hurricane Recovery EXPO

Walmart Supercenter

1619 Del Prado Blvd. S., Cape Coral, FL 33990

Sabado at Linggo, Nobyembre 12 at 13, Tanghali hanggang 5 p.m.

Fort Myers Hurricane Recovery EXPO

Walmart Supercenter

4770 Colonial Blvd, Fort Myers, FL 33966-1034

Sabado at Linggo, Nobyembre 19 at 20, Tanghali hanggang 5 p.m.

Fort Myers Home and Remodeling Show

Lee Civic Center

11831 Bayshore Rd. North Fort Myers, FL 33917

Biyernes, Nobyembre 11, Tanghali hanggang 5 p.m.

Sabado, Nobyembre 12, 10 a.m. hanggang 5 p.m.

Linggo, Nobyembre 13, 11 a.m. hanggang 4 p.m.

Ang mga may-ari ng bahay o mga nangungupahan galing sa Brevard, Charlotte, Collier, DeSoto, Flagler, Glades, Hardee, Hendry, Highlands, Hillsborough, Lake, Lee, Manatee, Monroe, Okeechobee, Orange, Osceola, Palm Beach, Pasco,



FEMA

Page 2 of 3

Pinellas, Polk, Putnam, Sarasota, Ang mga county ng Seminole, St. Johns at Volusia ay maaaring mag-aplay sa FEMA para sa tulong sa mga paraang ito:

- Bisitahin ang isang Sentro sa Pagbangon mula sa Sakuna (Disaster Recovery Center). Para makahanap ng bukas na sentro sa pagbangon mula sa sakuna (disaster recovery center), bisitahin ang [fema.gov/drc](https://www.fema.gov/drc)
- Bisitahin at mag-aplay online sa [DisasterAssistance.gov](https://www.DisasterAssistance.gov)
- Gamitin ang [FEMA Mobile App](#)
- Tawagan ang **Helpline ng FEMA sa 800-621-3362**. Bukas ang linya araw-araw mula 7 a.m. hanggang 11 p.m. ET.



FEMA

Page 3 of 3